



สำนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
พระนครศรีอยุธยา
รับเลขที่ ๑๕๓๓
วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐:๑๕

ที่ สธ ๐๔๐๔.๕/ว ๓๓๗

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตามมติมหาเถรสมาคม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนามติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ มติที่ ๘๘๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนสถานปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และได้เสนอแนวทางการปฏิบัติสำหรับวัดในการจัดงานบุญปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ต่อเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบมติที่ ๘๘๑/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และได้มอบสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม นั้น

กรมควบคุมโรค ขอแจ้งมติมหาเถรสมาคม ตามรายละเอียดข้างต้น และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว ทั้งนี้หากหน่วยงานหรือศาสนสถานใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสื่อวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สามารถขอรับได้ที่มูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทางเว็บไซต์ <https://www.smokefreezone.or.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน.....
ดำเนินการ

(นายสมชาย จำปาเงิน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒ ก.พ. ๒๕๖๗

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๕๑

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติ เหนานบุรีรักษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

คุณ จันทร์ปัทมา
คุณ อังเขมส

คุณ ชานน

คุณ นงน

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๗ / สังกษนร/สนทพธกร ๕ ทุกกรม



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่

๒๙/๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักอำนวยการ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๗๐๙/๑๑๑๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า ตามที่ มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ มติที่ ๒๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด/ศาสนสถาน ซึ่งกำหนดให้วัด/ศาสนสถาน เป็นเขตห้ามดื่มและห้ามซื้อขาย (มาตรา ๒๗ และ ๓๑) และมีบทกำหนดโทษ คือ ปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน (มาตรา ๔๐ และ ๔๒) และมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ มติที่ ๒๓๗/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้วัดและศาสนสถาน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้แจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ให้วัด/ศาสนสถานปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

สำนักอำนวยการ กรุงเทพมหานคร ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติ วัดปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย และขอความอนุเคราะห์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบแนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยให้วัด ศาสนสถาน ปฏิบัติดังนี้

๑. จัดสภาพแวดล้อมพื้นที่แสดงสัญลักษณ์เป็นเขตปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้

๑.๑ แสดงสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ เครื่องหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ เขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

๑) สติกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีพื้นผิวพื้นหลังหรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์ และข้อความได้อย่างชัดเจน

๒) สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร

๓) อักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า "ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย" หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า "No smoking. It is against the law to smoke in this area" หรือข้อความอื่นใดในทำนองเดียวกัน และ "ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย"

๑.๒ ควบคุม ดูแลไม่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น กระดาษหยาบ อุปกรณ์สำหรับการเขี่ยหรือหึ่งกันบุหรี่ เป็นต้น

๒. สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับประชาชนที่มาติดต่อใช้พื้นที่วัดประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาหรือกิจกรรม ไม่ขายบุหรี่ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ไม่ให้มีการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่วัด เช่น

๒.๑ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย มีขนาดป้ายไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๐ ซม. บริเวณทางเข้า - ออก ของพื้นที่วัด และติดสติ๊กเกอร์ แผ่นป้ายขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ในสถานที่ที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ตามที่วัดเห็นสมควร

๒.๒ ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่วัดที่ไม่ขัดกับระเบียบปฏิบัติ ของวัด กฎหมายบ้านเมือง และวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้มีการยื่นความจำนงตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓. พระภิกษุ สามเณร ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่ และรณรงค์เผยแพร่ในโอกาส ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของการสูบบุหรี่ และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งผลกระทบต่อร่างกาย เศรษฐกิจ สังคม บัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว และรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนปฏิบัติตามศีล ๕ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และสร้างค่านิยมในการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่ม- แอลกอฮอล์ แก่ประชาชน

๔. การขอรับการสนับสนุนสื่อวัดปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทางเว็บไซต์ <https://www.smokefreezone.or.th> หรือกรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการ- ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๕๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองถือปฏิบัติต่อไป



(นายอินทพร จันเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม